

ด่วนที่สุด

ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๕๓



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓

เรียน นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และนายอำเภอนครไทย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๔๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๖๙๘
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดำเนินการก่อนนี้ผู้กักเงินแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓ กรณี ได้แก่ กรณีการใช้งบประมาณที่หมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย (ส่งคืนทั้งรายการและขอใช้) กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ ซึ่งจังหวัดได้รวบรวมข้อเสนอดังกล่าวส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอำนาจเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกรณีนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือได้ต่อเมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

/๓. ติดตาม...

๓. รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และความคืบหน้าของการดำเนินงานทุกครั้ง เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์

๔. กรณีที่ตรวจสอบรายการตามบัญชีที่ส่งมาด้วย แล้วพบว่ามีการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้รายงานแก้ไขข้อผิดพลาดของรายการงบประมาณให้ถูกต้อง และสำหรับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความประสงค์จะดำเนินการให้ระบุในช่องหมายเหตุว่า “ส่งคืนโครงการ” ในแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิพัฒน์ เอกภพพันธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๖-๓๒๐๖-๕๙๖๑

โทรสาร ๐-๕๕๒๓-๒๔๙๑

www.pitloklocal.org

D:อุดหนุนเฉพาะกิจปี ๖๗/หนังสือแจ้ง



07148
- 9 ก.ย. 2563
10.3096

ด่วนที่สุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

เลขที่รับ 10549

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๖๕๘

๙ ก.ย. ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๓

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานมาตรฐาน
- กลุ่มงานส่งเสริม
- กลุ่มงานกฎหมาย
- กลุ่มงานการเงิน

เรื่อง การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๗๐๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติฯ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. แบบรายงานข้อมูลรายการงบประมาณที่แก้ไขฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓ กรณี ได้แก่ กรณีการใช้งบประมาณที่หมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย (ส่งคืนทั้งรายการและขอใช้) กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง และกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจังหวัดได้รวบรวมข้อเสนอดังกล่าวส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามที่กำหนด ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอำนาจเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบผลการพิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

๒. ติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

/๓. ติดตาม ...

๓. ติดตาม กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และความคืบหน้าของการดำเนินงานทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์

๔. กรณีที่ตรวจสอบรายการตามบัญชีที่ส่งมาด้วย ๑ แล้วพบว่ามีการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้จังหวัดรายงานแก้ไขข้อผิดพลาดของรายการงบประมาณให้ถูกต้อง และสำหรับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความประสงค์จะดำเนินการให้ระบุในช่องหมายเหตุว่า “ส่งคืนโครงการ” ในแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ ให้จังหวัดรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla08108bg@gmail.com ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

บัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2698 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

จังหวัด / ประเภทรายการ	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)
พิษณุโลก	2	7,111,000
รายการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	2	7,111,000



- บัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2689 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
1	พิษณุโลก	นครไทย	ทต.บ้านแยง	ซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พ.ล.ถ.10-006 สายบ้านแยง - หนองหิน หมู่ที่ 3 - 10 ตำบลบ้านแยง กว้าง 6 เมตร ยาว 670 เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,360 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	2,811,000
2	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	อบต.จี่วังาม	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ล.ถ. 32-008 สายคลองในหลวงฝั่งขวา หมู่ที่ 3 บ้านปากพิง ตำบลจี่วังาม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร องค์กร บริหารส่วนตำบลจี่วังาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก	4,300,000



แบบรายงานข้อมูลรายการงบประมาณกรณีแก้ไข เนื่องจาก "พิมพ์ผิด" หรือส่งคืนโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เหลือจ่าย)

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2698 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

จังหวัด

ที่	ประเภท	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	รายการเดิม						
	รายการที่ขอแก้ไข						
2	รายการเดิม						
	รายการที่ขอแก้ไข						
3	รายการเดิม						
	รายการที่ขอแก้ไข						
	ฯลฯ						

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(.....)

ท้องถิ่นจังหวัด